

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าตามภูมิภาค หลังมองเฟดยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ย

*บาท/ดอลลาร์ช่วงเช้านี้แข็งค่าขึ้น ในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค หลังแนวโน้มล่าสุดของดอกเบี้ยสหรัฐ ช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยง

*ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวตันที่ 36.30 และ 36.20 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 36.40

*ดอลลาร์/เยนทรงตัวในช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่เยนได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดซื้อสินทรัพย์เสี่ยง และจากแนวโน้มที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) อาจจะผ่อนคลายนโยบายการเงินในอนาคต

*นักลงทุนต้องการเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ที่อ่อนแอในวันศุกร์ที่แล้ว

*ตัวเลขดังกล่าว ทำให้นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) มีโอกาสน้อยลงที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี

*บีโอเจจัดประชุมกำหนดนโยบายในวันนี้และวันพรุ่งนี้ และตลาดจะรอดูผลการประชุมดังกล่าว เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงไปอีกในอนาคต

*มีการคาดการณ์กันว่า บีโอเจอาจปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บีโอเจสามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินได้ในช่วงปลายเดือนต.ค.

*นักลงทุนจับตาดูธนาคารกลางออสเตรเลีย(RBA) ด้วย โดยที่ RBA จะประกาศผลการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในช่วงต่อไปในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่า RBA จะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม

*เมื่อวาน ต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 210.01 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ 1.45 พันล้านบาท และถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 1.56 พันล้านบาท

*09.25 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 36.32/34 จาก 36.34/36 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.604/704 จาก 40.986/41.042 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 120.42/44 จาก 120.45 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1187/89 จาก 1.1185 เมื่อวาน

"เข้านี้แข็งค่าขึ้นมาตามภูมิภาค ปัจจัยยังเป็นเรื่องของดอกเบี้ยเฟด ที่อาจ
จะยังไม่รีบปรับขึ้น หลังตัวเลขจ้างงานเมื่อวันศุกร์ออกมาไม่ดี แต่แรงขาย(ดอลลาร์)
ก็คงไม่ได้รุนแรงอะไร แค่ปรับสถานะกันในช่วงสั้นๆ" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้